



ประกาศคณะกรรมการการศึกษาระดับอุดมศึกษา
เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2567

ตามที่คณะกรรมการการศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2567 จำนวน 1 อัตรา นั้น บัดนี้ คณะกรรมการการศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกตามลำดับ ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล
1.	นายนรรัตน์ ชัยรัตน์
2.	นายนิธิกร จันทร์แดง

ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงานที่หมวดบริหารงานบุคคล สำนักงานเลขานุการคณะ ชั้น 3 คณะกรรมการการศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปทุมธานี โทร. 0 2696 6216 ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2567 ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าปฏิบัติงาน ซึ่งคณะกรรมการการศึกษาระดับอุดมศึกษา จะเลื่อนผู้ที่อยู่ในลำดับถัดไปขึ้นมาแทน

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครบถ้วนตรงตามตำแหน่งที่จะจ้าง โดยจะได้รับการจ้างต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจ้างจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้ว และหากผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดไม่ได้รับอนุมัติการจ้างจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก็จะเลื่อนผู้ที่อยู่ในลำดับถัดไปขึ้นมาแทน โดยผู้ที่ขึ้นบัญชีไว้ หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ปัจจุบันที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัคร โปรดแจ้งการเปลี่ยนแปลงเป็นลายลักษณ์อักษรที่หมวดบริหารงานบุคคล คณะกรรมการการศึกษาระดับอุดมศึกษา ด้วย

บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกนี้ ให้ใช้ได้ 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก หากพ้นกำหนดให้ยกเลิกบัญชี ในกรณีที่ยังไม่ยกเลิกบัญชีเนื่องจากยังไม่พ้นกำหนด แต่คณะกรรมการการศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งเดียวกันนี้ขึ้นใหม่ และได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกแล้ว ให้ยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2567

ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2567

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ปิ่นทรานวงศ์)
คณบดีคณะกรรมการการศึกษาระดับอุดมศึกษา